
 
 

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๑  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี ๒๕๖๕   

วันศุกร์ ที่  ๗  มกราคม  ๒๕๖๕   เวลา ๙.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 

--------------------------- 
 

ล าดับที่ ชื่อ   สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑. นายยรรยง  แก้วไชย ประธานสภา อบต. ยรรยง  แก้วไชย ส.อบต. หมู่ที่  ๙ 
๒. นายสมปอง  ภูมิบูรณ์ รองประธานสภา อบต. สมปอง  ภูมิบูรณ์ ส.อบต. หมู่ที่  ๖ 
 นายอนุสรณ์  ดวงศรี เลขานุการสภา อบต. อนุสรณ์  ดวงศรี ปลัด  อบต. 

๓. นายสีโห  หมื่นสา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑ สีโห  หมื่นสา  
๔. นายวิรัช  วัฒย ุ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๒ วิรัช  วัฒย ุ  
๕. นายสายฟูาแล๊บ  เพ็งราช สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๓ สายฟ้าแล๊บ  เพ็งราช  
๖. นางทองทิพย์  โพชารี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๔ ทองทิพย์  โพชารี  
๗. นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๕ นิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ  
๘. นายสงกา  แทนหาร สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๗ สงกา  แทนหาร  
๙. นายเดชา  ทุงจันทร์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๘ เดชา  ทุงจันทร์  

๑๐. นายสราวุฒิ  จันเทา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๐ สราวุฒิ  จันเทา  
๑๑. นายไพจิต  แทนดวง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๑ ไพจิต  แทนดวง  
๑๒. นายธนากร  ศรีน้อย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๒ ธนากร  ศรีน้อย  
๑๓. นายบัวพันธ์  ปัตเป สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๓ บัวพันธ์  ปัตเป  
๑๔. นายเดชา  บุตโลบล สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๔ เดชา  บุตโลบล  
๑๕ นายดาวเรือง  หนูนี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๕ ดาวเรือง  หนูนี  
 

ผู้ไม่มาประชุม  -ไม่มี- 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ   สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑. นายโชคชัย  แก้วไชย นายก อบต. เลิงแฝก โชคชัย  แก้วไชย  
๒. นายบุญคง  สิมารักษ์ รองนายก อบต. เลิงแฝก บุญคง  สิมารักษ์  
๓. นายวิรัช  ภูจ าปา รองนายก อบต. เลิงแฝก วิรัช  ภูจ าปา  
๔. นายวีระยุทธ  แก้วพิทูลย์ เลขานุการนายก อบต. เลิงแฝก วีระยุทธ  แก้วพิทูลย์  
๕ นางเบญจพร  ค าสา ผู้อ านวยการกองคลัง เบญจพร  ค าสา  
๖ นายศราวุฒิ  แก้วมณีจันทร์ ผู้อ านวยการกองช่าง ศราวุฒิ  แก้วมณีจันทร์  
๗ นางพจนา  ไชยชิน ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ พจนา  ไชยชิน  

 
 

(นายสีโห  หมื่นสา)      (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)         (นายไพจิต   แทนดวง)  
กรรมการตรวจรายงานการประชุม      กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 



         หน้าที่   ๒  จากทั้งหมด   ๑๓   หน้า
   

ล าดับ
ที ่

ชื่อ   สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๘. นางยุภาพร  เชื้อปาศักดิ์ นักพัฒนาชุมชน ยุภาพร  เชื้อปาศักดิ์  
๙. นางจันทร์เพ็ญ  ดงพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จันทร์เพ็ญ  ดงพงษ์  

๑๐. จ.อ.ชรินทร์  ทิ้งโคตร เจ้าพนักงานปูองกันฯ ชรินทร์  ทิ้งโคตร  
๑๑. นายสมัย  สีหวัง นักจัดการงานทั่วไป สมัย  สีหวัง  
๑๒. นางวิลัยลักษณ์  โคตะ ครู  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) วิลัยลักษณ์  โคตะ  

 

 เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
นายอนุสรณ์  ดวงศรี   ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ อบต.  เข้าประชุมครับ 
   วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  สมัยประชุมสามัญ  

สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕ ๖๕  และตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕ ๖๒  
มาตรา ๕๖  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม  ซึ่งบัดนี้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกเข้าประชุม  จ านวน ๑ ๕ ท่าน  จาก ๑ ๕ ท่าน  
ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว 

          ก่อนทีท่่านประธานสภาองค์การบริหารสว่นต าบลเลงิแฝกจะเปิดประชุม 
ผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก จุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมสภาฯ ครับ 

  -  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย -  
นายยรรยง  แก้วไชย   สวัสดีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  
ประธานสภาฯ อบต. ท่านคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก และเจ้าหน้าที่องค์การบริหาร

ส่วนต าบลเลิงแฝกทุกท่าน กระผม ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล       
เลิงแฝก  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  ๑  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕ ๖๕  เพ่ือให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกได้แถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาฯ ก่อนที่จะเข้า
ปฏิบัติหน้าที่  ณ บัดนี ้

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
นายยรรยง  แก้วไชย เรื่องการเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  ตามระเบียบ 
ประธานสภาฯ อบต.                  กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗  และท่ีแก้ไขเพ่ิม                  
 ข้อ  ๒๕  วรรคสาม  สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดไม่ได้ลงชื่อไว้  แต่ได้เข้าร่วมประชุม  
 ถือว่ามาประชุมสภาท้องถิ่นครั้งนั้น  
  วรรค  สี่  สมาชิกผู้ใดที่มาลงชื่อแล้ว  แต่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในที่ประชุมไม่ให้  
 นับเป็นองค์ประชุมส าหรับสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้นั้น  และให้ถือว่าขาดการประชุม  
 สภาท้องถิ่น  
 
 

(นายสีโห  หมื่นสา)      (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)         (นายไพจิต   แทนดวง)  
กรรมการตรวจรายงานการประชุม      กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 



       หน้าที่   ๓  จากทั้งหมด   ๑๓   หน้า
 วรรค  ห้า เมื่อถึงก าหนดนัดประชุมแล้ว  สมาชิกสาท้องถิ่นมาไม่ครบองค์  
 ประชุมและพ้นก าหนดนัดประชุมแล้วหนึ่งชั่วโมง  ก็ให้ประธานสภาท้องถิ่นสั่ง  
 เลื่อนการประชุม  และให้ถือว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีไม่อยู่ในที่ประชุม  ขาดการ  
 ประชุมสภาท้องถิ่น    
ที่ประชุม  -รับทราบ-  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งแรก   ประจ าปี  ๒๕๖๕ 
นายยรรยง  แก้วไชย (วันพุธ ที ่ ๕  มกราคม  ๒๕๖๕)  
ประธานสภาฯ อบต.   ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกได้มีการประชุม สภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ครั้งแรก เมื่อวันพุธ ที่  ๕  มกราคม  ๒๕๖๕    ณ ห้อง
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  ซึ่งฝุายเลขานุการสภาฯ  ได้ท า
รายงานการประชุมสภา ฯ ยังไม่แล้วเสร็จ  จึงขออนุญาตน าเข้าที่ประชุมในครั้ง
ต่อไป 

นายอนุสรณ์  ดวงศรี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
เลขานุการสภาฯ อบต. พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔) ข้อ  ๓๓ วรรคแรก รายงาน

การประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว  ต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้
ตรวจสอบ  แล้วให้ท าส าเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมได้ตรวจแล้วอย่างน้อยสองฉบับ  เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาส
ตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพ่ือให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงาน
การประชุมนั้น 

   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  เนื่องจาก
ต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบก่อน   จึงขออนุญาต
น าเข้าที่ประชุมสภาฯในครั้งต่อไปครับ  

ที่ประชุม    รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๓          เรื่อง แถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 
นายยรรยง  แก้วไชย เชิญ ท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  ได้ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ อบต. กฎหมายในการแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   ต่อที่ประชุม 
 สภาฯ  
นายอนุสรณ์  ดวงศรี  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ตามท่ีท่าน  
(เลขานุการสาฯ)  ประธานสภาฯได้อนุญาตให้แจ้งระเบียบ  ขั้นตอนการแถลงนโยบาย  ดังนี้  

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
๑) พระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๗ ) พ.ศ.๒๕๖๒ 
-มาตรา ๘๕/๕ ก าหนดว่า ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจะเข้ารับหน้าที่ ให้
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

 
 

(นายสีโห  หมื่นสา)     (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)         (นายไพจิต   แทนดวง)  
กรรมการตรวจรายงานการประชุม      กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 



      หน้าที่   ๔  จากทั้งหมด   ๑๓   หน้า 

กรณีท่ีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือสภาองค์การบริหารส่วนต าบลถูกยุบตามมาตรา
๕๓ หากมีกรณีที่ส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วนซึ่งปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์
ส าคัญของทางราชการหรือราษฎร นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการไปพลาง
ก่อนเท่าที่จ าเป็นก็ได้ เมื่อได้มีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแล้ว ให้
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลงนโยบายโดยไม่มีการลงมติภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
มีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

การประชุมเพ่ือแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้กระท าโดย
เปิดเผย โดยให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท านโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกคนที่มาประชุมด้วย 

หากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลได้ ให้นายอ าเภอแจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท านโยบายแจ้ง
เป็นหนังสือส่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกคนภายในเจ็ดวัน โดยให้น าวิธีการ
แจ้งค าสั่งทางการปกครองเป็นหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางการ
ปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้
แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแล้ว 

ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี 

ค าแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 

๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 

-ข้อ ๑๒๓  เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นขอแถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นตามกฎหมายว่า
ด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่นเข้าระเบียบวาระการ
ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นเรื่องด่วน 

   เมื่อผู้บริหารได้แถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่น
ด าเนินการให้สมาชิกสภาท้องถิ่นซักถามและอภิปรายรวมกัน เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้
มีมติให้ซักถามและอภิปรายเป็นประเด็นๆไป 

   -ข้อ ๑๒๔ สมาชิกสภาท้องถิ่นมีสิทธิซักถามและอภิปรายทั้งในทางสนับสนุนและ
คัดค้านในเรื่องความเหมาะสมของนโยบายและความสามารถในการบริหารราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ให้ส าเร็จผลตามนโยบาย ในการนี้สมาชิกสภาท้องถิ่นอาจ
ซักถามและอภิปรายถึงแผนการปฏิบัติและวิธีการ ที่จะปฏิบัติตามนโยบายนั้นๆด้วยก็ได้  

   -ข้อ ๑๒๕ ผู้บริหารท้องถิ่นเท่านั้นที่มีสิทธิจะอภิปรายตอบข้อซักถามหรือข้อ  
 คัดค้านของสมาชิกสภาท้องถิ่น  
ที่ประชุม -รับทราบ-  
ประธานสภาฯ อบต. ได้ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  (นายโชคชัย  แก้วไชย)  ได้แถลงโยบาย 
 ต่อสภาฯ ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติของกฎหมาย  
 
 

(นายสีโห  หมื่นสา)     (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)         (นายไพจิต   แทนดวง)  
กรรมการตรวจรายงานการประชุม      กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 



        หน้าที่   ๕  จากทั้งหมด   ๑๓   หน้า
นายโชคชัย  แก้วไชย เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลิงแฝก และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
(นายก  อบต.เลิงแฝก) ส่วนต าบลเลิงแฝกทุกท่านครับ  

ตามท่ีได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลิงแฝก และนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  เมื่อวันที่ ๒๘  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ข้าพเจ้า นายโชคชัย  
แก้วไชย  ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล เลิงแฝก เป็นผู้
ได้รับการเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เลิงแฝก และ
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลิงแฝก
และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  เมื่อวันที่ ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

อาศัยอ านาจตามมาตรา ๕๘/๕  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล   พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕ ๖๒ ที่บัญญัติว่า 
“ก่อนนายกองค์ก ารบริหารส่วนต าบลเข้ ารับหน้ าที่ ให้ประธ านสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเรียกประชุมสภ าองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้น ายกองค์ก ารบริหารส่วนต าบล
แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยไม่มีก ารลงมติ  ทั้งนี้ ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   และ การแถลงนโยบาย
ให้กระท าโดยเปิดเผยและต้องจัดท านโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่านทีม่าประชุมด้วย”  

กระผม  นาย โชคชัย  แก้วไชย นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เลิงแฝก   จึงได้
ก าหนดนโยบาย    ในการบริหารงานและพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบล  ส าหรับช่วง
ระยะเวลา  ๔ ปี นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของ องค์การ
บริหารส่วนต าบล ภายใต้ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยยึดถือยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด   แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และเปูาหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน เป็นหลักในการก าหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหาในเขต
พ้ืนที่ รวมทั้งความต้องการในการพัฒนาทุก ๆ ด้าน โดยมุ่งเน้นการสานต่อภารกิจที่ได้
ด าเนินการไว้ให้ต่อเนื่อง และพร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ที่เคารพ ในช่วงระยะเวลา   ๔ 
ที่กระผมจะได้เข้ามาบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก กระผมตระหนักดีว่า ภายใต้
การบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  เกิดประโยชน์ต่อประชาชนชาวต าบล    
เลิงแฝก  ดังกล่าวมีปัญหาที่รอการแก้ไขและพัฒนาอยู่มาก  ดังนั้น ในช่วง ๔ ปี ต่อไปนี้  
กระผม จึงได้ก าหนดนโยบายในการพัฒนาควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสมดุล 
โดยมีเปูาหมายเพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก เป็นชุมชนน่าอยู่  มีคุณภาพชีวิตที่
ดี มีการ บริหาร ศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ได้มาตรฐาน รักษาประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่นอันดีงาม โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เข้มแข็งและการประสานความร่วมมือ
กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกที่เคารพ เพ่ือให้การบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  สามารถบรรลุความส าเร็จตามเปูาหมายที่ได้กล่าวไว้
ข้างต้น กระผมจึงได้ก าหนดนโยบายในการบริหารไว้ ๗ ด้าน ได้แก่ 
 
 

(นายสีโห  หมื่นสา)     (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)         (นายไพจิต   แทนดวง)  
กรรมการตรวจรายงานการประชุม      กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 



         หน้าที่   ๖  จากทั้งหมด   ๑๓   หน้า 
1. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 

  ๒. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  ๓. นโยบายด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๔. นโยบายด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
  ๕. นโยบายด้านการพัฒนาเสริมสร้างรายได้และการส่งเสริมการเกษตร 
  ๖. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
  ๗. นโยบายด้านการบริหารจัดการที่ด ี
  โดยมีแนวทางในการพัฒนาตามนโยบายแต่ละด้าน ดังนี้ 

  ๑. น โยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
 เพ่ือพัฒนาและบ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยง
โครงข่าย การคมนาคม ปรับปรุงถนนสาธารณะให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐานพร้อมวางท่อ
ระบายน้ า จัดให้มีอุปกรณ์ด้านการจราจร เครื่องหมายบอกเส้นทางหลักและเส้นทางลัดและ
สัญลักษณ์แจ้งสถานที่ส าคัญอย่างชัดเจน  การปรับปรุงระบบคูคลอง  ล าห้วย  เพ่ือใช้ใน
การเกษตร 
 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค   เป็นปัจจัยส าคัญในการด ารง
ชีพและความเป็นอยู่ของประชาชน  เพื่อให้การบริหารเป็นไปตามการแก้ปัญหาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานที่ประชาชนที่เกิดมาอย่างเนิ่นนาน  ตามนโยบายพื้นฐาน  ให้การพัฒนา  
น้ าไหล  ไฟสว่าง  ทางดี 

  ๑.๑ น้ าไหล  จะบริหารจัดการ  ระบบน้ าประปาเพ่ืออุปโภคและบริโภค  เช่น  น้ าประปา   
  โดยด าเนินการจัดหาพลังงานทางเลือกในการสูบน้ าประปา  (โซล่าเซล)   

๑.๒ ไฟสว่าง  จะบริหารจัดการ การขยายเขตไฟฟูาให้ทั่วถึง  ตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม  และปรับปรุงระบบไฟฟูาส่องสว่างสาธารณะ  เพ่ือความปลอดภัยในหมู่บ้าน 
๑.๓ ทางดี  จะบริหารจัดการ  ปรับปรุงถนน ทางสาธารณะที่อยู่ในความดูแลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเลิงแฝกให้ได้มาตรฐาน  สะดวกสบายปลอดภัยยิ่งขึ้น 

  ๒.นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
เพ่ือยกระดับให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านสวัสดิการสังคม  ด้านความปลอดภัยใน
ชีวิตทรัพย์สิน การ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน จัดท า
ฐานข้อมูลเฉพาะกลุ่มเพ่ือพัฒนาบริการ เตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ เร่งรัดการ
บริการสวัสดิการเบี้ยยังชีพและหลักประกันรายได้ ผู้สูงอายุให้บริการและส่งเสริมความรู้ใน
การดูแลสุขภาพเฉพาะกลุ่ม และการให้ความรู้ด้านสวัสดิการสังคม    ในด้านการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย จะพัฒนาระบบปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และ
เหมาะสมกับพ้ืนที่ จัดให้มี ครุภัณฑ์ ดับเพลิง เครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอ ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน  รวมทั้งส่งเสริมความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและส่งเสริม การติดตั้งกล้องวงจรปิดจุดเสี่ยง
ต่างๆ ในพ้ืนที่  โดยการด าเนินการดังนี้ 

- ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ  ให้การสงเคราะห์  เด็กผู้ด้อยโอกาส  ผู้พิการ  ผู้สูงอายุ   
- ส่งเสริมให้ขวัญก าลังใจแก่ผู้สูญเสียอย่างทั่วถึงสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุข 
- การรณรงค์ปูองกันยาเสพติด  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  การปูองกันและแก้ไข 
 

 
(นายสีโห  หมื่นสา)    (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)         (นายไพจิต   แทนดวง)  

กรรมการตรวจรายงานการประชุม      กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 



         หน้าที่   ๗  จากทั้งหมด   ๑๓   หน้า 
- ปัญหายาเสพติด เพ่ือลดปัญหาอาชญากรรม  สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน 
- สนับสนุนการด าเนินกิจกรรม ของศูนย์อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.)   ทั้ง

ในด้านการฝึกทบทวน  ฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน  จัดจัดหา
ครุภัณฑ์  วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ของ อปพร. อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ๓. นโยบายด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เพ่ือให้ องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก เป็นแหล่งการศึกษาส าหรับ เด็กและ เยาวชน           
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาของสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด  
ให้การสนับสนุนงบประมาณสถานศึกษาท่ีสังกัดหน่วยงานอื่น ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
เสริมสร้างพัฒนาการทางอารมณ์และสังคมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่
หลากหลายและเหมาะสม ส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็ก เยาวชนและประชาชนมีจิตส านึกใน
เอกลักษณ์และค่านิยมความเป็นไทย สืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น จัดให้มีสถานที่ส าหรับการกีฬา  
- ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา เด็ก  เยาวชน  ประชาชน ทั้งในระบบและนอกระบบ ให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของชาติ 

 - ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีศักยภาพในการบริการ   
     อย่างทั่วถึง  โดยจัดให้มีสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  เพ่ือให้เด็กมีพ้ืนฐาน   
     ที่ดีในการเรียนรู้ในระดับท่ีสูงขึ้น 
 - ส่งเสริมสนับสนุนด้านนันทนาการ  การกีฬาทุกประเภท  เพ่ือพัฒนาสุขภาพ อนามัยของ  
       ประชาชน  จดัให้มีสถานทีอ่อกก าลังกาย  ลานกีฬาท้องถ่ิน   
     - ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาทุกหมู่บ้าน  จัดแข่งขันกีฬาประเพณี  กีฬาโรงเรียนในเขต   
       พ้ืนทีทุ่กระดบั 
     - ส่งเสริมสนับสนุนงานรัฐพิธีฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คง       
       อยู่สบืไป 
     - ส่งเสริมทะนุบ ารุงด้านการศาสนา  ส่งเสริมการศึกษาของนักบวชทั้งฝุายโลก  ฝุายธรรม      
       เพ่ือให้ไดบ้คุคลฝุายศาสนาอยา่งมีคุณภาพซึ่งเป็นศูนยร์วมของคนในชุมชน 

        - ส่งเสริมสนับสนุนประเพณีรดน้ า ผู้สูงอายุ  และกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน  
        - ส่งเสริมกิจกรรมแห่งสายน้ า  สืบสานประเพณีวันลอยกระทง  
           - ส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็ก เยาวชนและประชาชนมีจิตส านึกในเอกลักษณ์และค่านิยม 
             ความเป็นไทย สืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        ๔. นโยบายด้านการพัฒนาสาธารณสุข  
             การส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพ  ส่งเสริมสุขภาพและการปูองกันโรคเชิงรุกใน 
            ชุมชนและสถานศึกษาอย่างทั่วถึง พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข  
            สนับสนุนการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ส่งเสริมการดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อม  
            การแก้ไขปญัหาดา้นสิง่แวดล้อม (ขยะชุมชน)  ส่งเสริมผักปลอดสายพิษ  ลดการใช้สารเคมี 
           - รณรงค์ปลูกจิตส านึกเด็กและเยาวชนและประชาชนในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ในการ 
             คัดแยกขยะและดแูลความสะอาดของสถานทีส่าธารณะ 
          - ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน   การแก้ไขปัญหาโดยการคัดแยกขยะ และการจัดการ 
            ขยะอันตรายอย่างถูกวิธี 
 
 

(นายสีโห  หมื่นสา)      (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)         (นายไพจิต   แทนดวง)  
กรรมการตรวจรายงานการประชุม      กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม 



         หน้าที่ _๘  จากทั้งหมด   ๑๓   หน้า 
   - จัดหาสถานที่ท้ิงขยะ และด าเนินการสร้างที่ท้ิงขยะอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ  
   - สนับสนุนการปูองกันและควบคุมโรคต่างๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ  
       ประชาชน  
   - ส่งเสริมสนับสนุนสาธารณสุขมูลฐาน  กิจกรรมด าเนินงานของ อสม. เพ่ือขับเคลื่อนงานด้าน  
       สุขภาพประชาชน 
 ๕.  นโยบาย ด้านการพัฒนาเสริมสร้างรายได้และการส่งเสริมการเกษตร 

เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีฐานจากการเกษตร เนื่องประชาชนในท้องถิ่นส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพด้านเกษตรกรรมเพ่ือสร้างรายได้น าไปสู่คุณภาพที่ดีของเกษตรกร   ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น โดยน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชด าริ
ในการด าเนินงาน  ดังนี้ 
- พัฒนาแก้ไขทรัพยากรน้ าเพื่อการเกษตรให้เพียงพอในการเกษตรกรรมในเขตพ้ืนที่ต าบล
เลิงแฝก 
- ประสานงบประมาณในการก่อสร้างหรือปรับปรุง บ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรและอ่างเก็บ  
น้ าในเขตพ้ืนที่ต าบลเลิงแฝก 
- ประสานงบประมาณในการก่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องสูบน้ าด้วยพลังไฟฟูาเพ่ือ  

  การเกษตร ทุก ๆ จุด ในเขตพ้ืนที่ต าบลเลิงแฝก 
 - สนับสนุนการพัฒนาด้านคุณภาพสินค้าเกษตร การใช้ปุ๋ยชีวภาพ ปลอดสารพิษและลด 

  ต้นทุนการผลิต 
-  สนับสนุนหรือประสานขอรับงบประมาณในการขยายเขตไฟฟูาเพ่ือการเกษตร  
-  จัดหาแหล่งน้ าโดยการก่อสร้างฝายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 

   -  จัดการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพเพ่ือเป็นการสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน  
  ๖. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

    เพ่ือพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี 
ความอุดมสมบูรณ์ คงสภาพเดิม ประชาชนมีจิตส านึกในการปูองกันดูแลรักษา ทรัพยากร 
ด้วยตนเอง ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่มีสภาพแวดล้อม  ที่สะอาด สดใส และปลอดภัยจาก 
โดยส่งเสริมความร่วมมือของชุมชนในการดูแลรักษาคูคลองสาธารณะ แหล่งน้ าธรรมชาติ  
ด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้างบรรยากาศ สะอาด สดใส พัฒนาพื้นที่สีเขียว  

  - ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนรักษาหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการ  
  ปลูกปุา  เพิ่มพ้ืนที่สีเขียว  
  ๗. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี 

 เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก สามารถด าเนินงาน
ตามนโยบายและจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง 
รวดเร็ว ทั่วถึง โปร่งใส และคุ้มค่า โดยมีการวางแผนพัฒนาและการจัดสรรงบประมาณ
อย่างเหมาะสมเพื่อพัฒนาการบริการทุกด้านอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาระบบ การ
บริหารงานภาครัฐ  เชื่อมโยงการบริการข้อมูลข่าวสาร และการ รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์    
การปรับปรุงฐานข้อมูลด้านต่าง ๆ เช่น ข้อมูลแผนที่ภาษีเพ่ือพัฒนาการจัดเก็บรายได้ข้อมูล 
ด้านการช่างและผังเมือง ข้อมูลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน โดยส่งเสริมการฝึกอบรม การศึกษาดู
งาน และการพัฒนาองค์ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับผู้บริหารและพนักงาน ทุกระดับรวมทั้งการ 
 
 

(นายสีโห  หมื่นสา)    (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)         (นายไพจิต   แทนดวง)  
กรรมการตรวจรายงานการประชุม      กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม 



         หน้าที่   ๙  จากทั้งหมด   ๑๓   หน้า 
สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง ฝุายการเมืองและข้าราชการประจ า 

  จากนโยบายข้างต้น  เป็นการก าหนดนโยบายในการที่จะบริหารและพัฒนาอยู่บนพื้นฐาน 
  ของความจริง  ที่จะแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาขนในท้องถิ่นเป็น 
  ที่ตั้งในทุกๆ ด้าน กระผม  นายโชคชัย  แก้วไชย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  
  ขอให้ค าม่ันสัญญาต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก อันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า   
  ช่วงเวลา  ๔  ปีนับตั้งแต่นีไ้ป  กระผมจะมุ่งบริหารราชการองค์การบริหารส่วนต าบล 
  เลิงแฝก ตามแนวนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก แห่งนี้  โดย 

 จะยึดประโยชน์และความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  
 ให้เกิดการพัฒนาอย่างม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ต่อไป  

         นายโชคชัย  แก้วไชย  
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก   
        ๗  มกราคม   ๒๕๖๕ 
นายยรรยง  แก้วไชย มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายแนวนโยบายที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภาฯ อบต. ต่อสภาฯ  หรือไม่  เป็นการอภิปรายโดยไม่ลงมติ  เชิญท่านบัวพันธ์  ปัตเป  สมาชิกสภาฯ 

หมู่ที่  ๑๓  ได้อภิปราย 
นายบัวพันธ์  ปัตเป เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ  กระผมมีข้อซักถามเกี่ยวกับ

แนวนโยบาย  ๒  ประเด็น  ๑.การจัดหาที่ขยะชุมชน  จะด าเนินการอย่างไร  ๒.การ
สนับสนุนการด าเนินการอาสาสมัครสาธารณสุขหมุ่บ้าน (อสม.) 

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  ได้ชี้แจงแนวนโยบาย เรื่องการจัดการ
ขยะ  และ การสนับสนุนการด าเนินงานของ  อสม. 

นายก  อบต. เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมทราบดีว่าปัญหา
ขยะของต าบลเลิงแฝก  นั้น เป็นปัญหาที่ต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วน  เป็นปัญหาที่ต้อง
ได้รับการแก้ไข  กระผมและคณะบริหาร  จะด าเนินการแก้ไขอย่างเป็นระบบ  โดยจะให้
ทางมหาลัยมหาสารคาม ได้ด าเนินการศึกษาวิจัยในการแก้ไขปัญหาขยะชุมชน  และจะ
ด าเนินการขอรับงบประมาณจากกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในการแก้ไขเรื่องขยะ
ของต าบลเลิงแฝกครับ   ส่วนประเด็นที่สองเรื่องการสนับสนุนกิจการของอาสาสมัคร
สาธารณสุขหมู่บ้านนั้น  กระผมจะให้ท่านรองนายก อบต. ท่านบุญคง  สิมารักษ์  ผู้รับผิด
ในส่วนกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ชี้แจง 

นายบุญคง  สิมารักษ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ขอบคุณท่านประธานฯที่  
(รองนายก  อบต.เลิงแฝก) อนุญาตให้ชี้แจงต่อที่ประชุมครับ  ส าหรับการด าเนินสนับสนุนกิจกรรมของ  อสม.นั้น  ท่าน

นายก อบต.ได้มีแนวนโยบายที่จะด าเนินการโดยการมีส่วนร่วม  การท าความเข้าใจทั้ง
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน  และผู้ปฏิบัติงาน  ด้านการสาธารณสุขของต าบล  เพื่อ
ขับเคลื่อนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ขอชี้แจงไว้
เพียงแค่นี้ก่อนครับ 

นายสีโห  หมื่นสา เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมมีเรื่องที่จะ  
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑) สอบถามแนวนโยบายที่ท่านนายก อบต.ได้แถลงไว้ต่อท่ีประชุมแห่งนี้  นโยบายในการ

ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลเลิงแฝก  เท่าที่กระผมทราบเก่ียวกับการให้บริการ  
การรับเด็ก  ส่งเด็ก  ไม่มีครูเวรมารับเด็ก  อยากให้ก าหนดเวลาให้ชัดเจน  การส่งเด็กอยาก 

 
 

(นายสีโห  หมื่นสา)    (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)         (นายไพจิต   แทนดวง)  
กรรมการตรวจรายงานการประชุม      กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 



        หน้าที่   ๑๐  จากทั้งหมด   ๑๓   หน้า 
ให้มีการรับส่งเด็ก  สักเวลา  ๑๕.๐๐  น.เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง  เนื่องจาก
ปัจจุบันที่ทราบมา  เวลา ๑๓.๐๐  น.ได้ส่งเด็กแล้ว  อยากให้ปรับปรุง ครับ 

 ประเด็นที่สอง  เรื่อง ประปาหมู่บ้าน  บ้านเลิงแฝก  ที่อยู่บริเวณหนองสระน้ า  มี
แนวนโยบายแก้ไขปรับปรุงอย่างไร  ซึ่งด าเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว  แต่พ่ีน้องประชาชน
ไม่ได้ใช้ประโยชน์  กระผมขอทราบแนวนโยบายในการแก้ไขครับ 

นายก  อบต.เลิงแฝก เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ตามท่ีท่านได้สอบถาม  
(นายโชคชัย  แก้วไชย) แนวนโยบายเกี่ยวกับการบริหารศูนย์เด็กเล็กนั้น  กระผมได้มอบหมายให้ท่านรองนายก 

อบต. ท่านบุญคง  สิมารักษ์  ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาด้านการศึกษารับผิดชอบ  
ประเด็นที่ท่านสอบถามมาจะด าเนินการแก้ไขให้ครับ  ประเด็นที่  สอง  กระผมเพ่ิงเข้ามา
รับต าแหน่งนายก อบต. ยังไม่ทราบเก่ียวกับข้อมูลประปาที่ท่านได้สอบถามมา  ขอให้ท่าน
ท าหนังสือแจ้งมายังองค์การบริหารส่วนต าบล  จะด าเนินการแก้ไขปรับปรุงต่อไป 

นายดาวเรือง  หนูนี เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมขอสอบถาม  
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๕) เกี่ยวกับแนวนโยบายการสนับสนุน อปพร. งานด้านอัคคีภัย  เรื่องรถบรรทุกน้ า           

เพ่ือสนับสนุนการดับเพลิง  อยากปรับปรุงให้ดีขึ้นครับ 
นายก  อบต.เลิงแฝก เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมทราบดีในการ  
(นายโชคชัย  แก้วไชย) แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการช่วยเหลือประชาชนในการระงับอัคคีภัย  เรื่องของรถบรรทุกน้ า

นั้น ก็เป็นที่ทราบกันดีว่ารถบรรทุกน้ า ของต าบลเลิงแฝกเรานั้นอายุการใช้งานก็มากแล้ว  
กระผมเองก็จะปรับปรุงทั้งตัวรถบรรทุกน้ า  และผู้รับผิดชอบให้ทันต่อการระงับอัคคีภัยที่จะ
เกิดข้ึน  และในส่วนของกู้ชีพ  กู้ภัย  ก็จะด าเนินการปรับปรุงในส่วนสถานที่  โดยให้ศูนย์  
กู้ชีพ กู้ภัย มาอยู่ในบริเวณของ  อบต.เลิงแฝก  เพื่อสะดวกต่อการบริหารจัดการครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์จะอภิปราย  แนวนโยบายที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลที่ได้แถลงต่อที่ประชุมสภาฯอีกหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มีผู้ใดอภิปราย  
ประธานสภาฯ แจ้งต่อท่ีประชุมสภาฯ  ขออนุญาตพักชั่วคราว  ๑๐  นาที  ขณะนี้  เวลา ๑๐.๒๐  น.  
ประชุมต่อ ๑๐.๓๐  น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องกระทู้ถาม  
……ไม่มี………………………………………………………………………………………………………… 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
    - ไม่มี - 

 

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
๖.๑  พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ได้รับญัตติคัดเลือกสมาชิกสภาฯ เป็น  
(นายยรรยง  แก้วไชย) คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น  ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการ  

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการ  ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่   
พ.ศ.๒๕๖๑  ข้อ  ๑๒  ให้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ประกอบด้วย       
(๓) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย   
จ านวน  ๒  คน  
 

(นายสีโห  หมื่นสา)       (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)         (นายไพจิต   แทนดวง)  
กรรมการตรวจรายงานการประชุม      กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม 



        หน้าที่   ๑๑  จากทั้งหมด   ๑๓   หน้า 
 เนื่องจากท่านสมาชิกสภาฯ จ านวน ๒ ท่าน ตามค าสั่งที่  ๒๕/๒๕๖๔  หมดวาระลง  จึงได ้
มีการคัดเลือกตัวแทนจากสมาชิกสภาฯใหม่ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดสงสัยเกี่ยวกับการ  คัดเลือกสมาชิกสภาฯเพ่ือเป็นคณะกรรมการ 
(นายยรรยง  แก้วไชย) กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือไม่  หากไม่มี  เชิญท่านสมาชิกสภาฯเสนอ  

รายชื่อ ต่อที่ประชุมสภาฯ  คนที่  ๑ โดยเสนอรายชื่อ  และ  ผู้รับรองสองท่าน  เชิญครับ 
นายเดชา  ทุงจันทร์ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมขอเสนอชื่อ  
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๘) นายเดชา   บุตโลบล  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๔  เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน  

สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  คนที่  ๑ 
ผู้รับรอง   นายบัวพันธ์  ปัตเป  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๓  
   นายสราวุธ   จันเทา  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๐  
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอรายชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน  

สุขภาพ ฯ คนที่  ๑  อีกหรือไม่   
ที่ประชุม  ไม่มีผู้ใดเสนอ   เป็นอันว่า  นายเดชา  บุตโลบล ได้รับการคัดเลือก  
นายบัวพันธ์  ปัตเป เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมขอเสนอชื่อ  
(สมาชิกสภาฯหมู่ที่  ๑๓) นายสายฟูาแล๊ป  เพ็งราช  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๓  เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน  

สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  คนที่  ๒ 
ผู้รับรอง   นายเดชา  บุตโลบล  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๔  
   นางทองทิพย์  โพชารี  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๔  
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอรายชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน  

สุขภาพ ฯ คนที่  ๒  อีกหรือไม่   
ที่ประชุม  ไม่มีผู้ใดเสนอ  เป็นอันว่า นายสายฟูาแล๊ป  เพ็งราช  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๓  ได้รับการ  

คัดเลือกเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ฯ 
ประธานสภาฯ  กระผมจะขอมติอีกครั้งท่านใดเห็นสมควร  ให้ นายเดชา  บุตโลบล สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๑๔ 
   และ นายสายฟ้าแล๊ป  เพ็งราช  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๓  เป็นคณะกรรมการกองทุน 

หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 
ที่ประชุมมีมติ   เห็นชอบ  ๑๔ เสียง     
    งดออกเสียง ๑ เสียง     
ระเบียบวาระท่ี ๗      เรื่องอ่ืน ๆ  
นายยรรยง  แก้วไชย       ส าหรับ ในระเบียบวาระอ่ืนๆ กระผมจะเปิดโอกาสให้ท่านสมาชิกสภาฯได้อภิปรายได้ 
ประธานสภาฯ อบต. พอสมควรเนื่องจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิงเข้าปฏิบัติหน้าที่วันแรก อาจจะ 

ยังไม่มีข้อมูลต่างๆที่จะมาตอบท่านสมาชิกสภาฯ 
นายไพจิต  แทนดวง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมอยากทราบ  
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๑) แนวนโยบายการขยายเขตไฟฟูาให้กับพ่ีน้องประชาชน  เนื่องจากปัจจุบันประชาชนได้ไปอยู ่

ยังหัวไร่ปลายนา  ก็อยากท่ีจะขยายเขตไฟฟูาให้ทั่วถึง 
นายโชคชัย  แก้วไชย เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ส าหรับนโยบายที่จะ  
(นายก  อบต.เลิงแฝก) ขยายเขตไฟฟูาเพ่ือการเกษตร  หรือไฟฟูาแสงสว่างสาธารณะนั้น ต้องดูหลักเกณฑ์หลาย  

อย่าง  จ านวนผู้ใช้มากน้อยเพียงใด  เกิดประโยชน์มากน้อยเพียงใดเหมาะสมกับ 
งบประมาณหรือไม่ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการไฟฟูาด้วย และกระผมจะส่งเสริมการ 
ใช้พลังงานทดแทน  ครับ 
 

(นายสีโห  หมื่นสา)    (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)         (นายไพจิต   แทนดวง)  
กรรมการตรวจรายงานการประชุม      กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 



         หน้าที่   ๑๒ จากทั้งหมด   ๑๓   หน้า 
นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมมีเรื่องที่  
(สมาชิกสภาฯหมู่ที่  ๑๒) จะเสนอท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่องความ  

เดือดร้อนของพ่ีน้องบ้าน  โสกคลอง หมู่ที่  ๕ และ หมู่ ๑๒ จากกรณีสาธารณภัยเมื่อฤดูฝน 
ที่ผ่านมา ท าให้เส้นทางหลักของชุมชนเกิดการช ารุด  ประมาณ  ๕๐๐  เมตร  จึงอยากจะ 
ให้ผู้บริหารได้ด าเนินการให้ซ่อมแซมให้ด้วย  เรื่องท่ี  ๒ เรื่องการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยา 
เสพติด ของ อบต.เลิงแฝก  ในข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี  ๒๕๖๕ จะสามารถ 
ด าเนินการได้หรือไม่ 

นายก อบต. เลิงแฝก ขอตอบประเด็นแรกก่อนเรื่องซ่อมแซมถนน  ของ หมู่ที่ ๕ และหมู่ท่ี ๑๒  กระผมเพิ่งเข้ารับ
(นายโชคชัย  แก้วไชย) ต าแหน่งยังไม่ทราบข้อมูล  ให้ท่านท าหนังสือถึง อบต.เลิงแฝก  กระผมจะให้กองช่างเข้า  

ตรวจสอบให้ครับ  ส าหรับถนนเส้นบ่อแก – โสกคลอง ระยะทาง ประมาณ  ๓  กิโลเมตร  
กระผมได้ท าหนังสือขอรับงบประมาณสนับสนุนจากงบพัฒนาจังหวัดเพ่ือด าเนินการแก้ไข 
และให้ประชาชนได้สัญจรที่สะดวกเพ่ิมข้ึน  ส่วนประเด็นที่  ๒  เรื่องการจัดการแข่งขันกีฬา 
ต้านยาเสพติด ในข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี  ๒๕๖๕ จะสามารถด าเนินการได้หรือไม ่
นั้น  ขึ้นกับสถานการณ์โควิด  หากยังมีผู้ที่เชื้อยังคงจ านวนมาก  ก็ไม่สามารถด าเนินการได้ 

นายเดชา  บุตโลบล เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ฝากเรื่องประปา  
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๔) ห้องน้ า อบต.ช ารุดปรับปรุงซ่อมแซมด้วยครับ  และอีกเรื่องกองเสาเข็มท่ีอยู่บริเวณหน้า 

ห้องน้ าดูแล้วไม่งามตา  ฝากทางผู้บริหารด าเนินการปรับปรุงด้วย 
นายโชคชัย  แก้วไชย เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ส าหรับเรื่องท่ีท่าน  
(นายก  อบต.เลิงแฝก) สมาชิกสภาฯได้เสนอต่อที่ประชุม  กระผมรับจะด าเนินการแก้ไขให้ครับ   เนื่องจากกระผม 

พ่ึงเข้ารับต าแหน่ง  สิ่งที่ท่านสมาชิกสภาฯได้เสนอต่อที่ประชุมอาจจะเกิดก่อนที่กระผม   
เข้ารับต าแหน่ง 

นายไพจิต  แทนดวง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ในการด าเนินการ
(สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๑๑) ยกร่องพูนดินถนนเพื่อการเกษตร  การขนถ่ายสินค้าเพ่ือการเกษตร  เหตุใดจึงไม่สามารถ  

ด าเนินการให้ประชาชนบ้านโสกกาว ดาวเรือง  ร่วมทั้งหมู่บ้านอื่นๆได้ครับ 
นายโชคชัย  แก้วไชย เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ครับการพัฒนา
(นายก  อบต.เลิงแฝก) ถนนเพ่ือการเกษตร  ยกร่องพูนดิน  หรือก่อสร้างถนนต่างๆในเขต  อบต.เลิงแฝก  ต้อง  

ได้รับการพัฒนาและแก้ไขให้ได้รับความสะดวกต่อการสัญจรครับ 
นายดาวเรือง  หนูนี เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมมีเรื่องที่
(สมาชิกสภาฯหมู่ที่  ๑๕) จะสอบถามอยู่  ๓  เรื่อง  เรื่องท่ี  ๑  เรื่องการซ่อมแซมถนน  หรือก่อสร้างถนนเพื่อใช้  

สัญจรของต าบลเลิงแฝกซึ่งมีถนนจ านวนมากที่ต้องการแก้ไขและพัฒนา  เนื่องจาก 
งบประมาณประจ าปี เรามีจ านวนไม่มากหากจะด าเนินการให้ครอบคลุมหรือแก้ไข  
ซ่อมแซมให้มากข้ึน  อยากให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล น าเงินสะสมที่มีอยู่น า 
ออกมาพิจารณาต่อท่ีประชุมเพ่ือจ่ายเงินสะสมด าเนินการแก้ไขครับ  เรื่องท่ี  ๒  สอบถาม 
เรื่องสวนเฉลิมพระเกียรติ  แยกบ้านหนองบอน  ที่ซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์  รัชกาลที่  ๑๐   
และพระบรมฉายาลักษณ์  พระราชินีในรัชกาลที่  ๑๐  เหตุใดไม่มีรูปพระบรมฉายาลักษณ์  
และเรื่องที่  ๓  เรื่องการจัดการขยะของต าบลมีแนวทางด าเนินการอย่างไร 

นายโชคชัย  แก้วไชย เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ตามท่ีท่านสมาชิก
(นายก  อบต.เลิงแฝก) สภาฯ ได้อภิปรายสอบถาม  ๓  เรื่องกระผมขอตอบชี้แจงดังนี้  

 
 

(นายสีโห  หมื่นสา)    (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)         (นายไพจิต   แทนดวง)  
กรรมการตรวจรายงานการประชุม      กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 



         หน้าที่   ๑๓ จากทั้งหมด   ๑๓   หน้า
   เรื่องแรก  เรื่องการซ่อมแซมถนน  โดยการใช้จ่ายเงินสะสม  กระผมขอดูรายละเอียด แต่ละ  

โครงการก่อน ว่ามีความจ าเป็นมากน้อยเพียงใด  โครงการนั้นมีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
หรือไม่ จ านวนงบประมาณที่สามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้ว่ามีมากน้อยเพียงใด  แล้วจะ  
น าเข้าที่ประชุมสภาฯเพ่ือให้ท่านสมาชิกสภาฯได้พิจารณาต่อไป 
เรื่องท่ี  ๒  เรื่องสวนเฉลิมพระเกียรติ  แยกบ้านหนองบอน  ที่ตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ นั้น  
ได้สอบถามเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องแล้วว่า  เนื่องจากในช่วงที่มีการชุมนุมทางการเมือง  มี  
หลายพื้นท่ี  ที่มีการเผาท าลายทรัพย์สิน  ใน จ านวนนั้นมีการเผาพระบรมฉายาลักษณ์ด้วย 
และได้รับการแนะน าจากฝุายความม่ันคง  ไม่ว่าจะเป็นทหาร  เจ้าหน้าที่ต ารวจ หรือฝุาย 
ปกครองอ าเภอกุดรังให้เก็บพระบรมฉายาลักษณ์นั้นก่อน  จึงได้ด าเนินการตามที่ได้รับ  
ค าแนะน า  เรื่องท่ี  ๓  เรื่อง ขยะ  กระผมได้มอบหมายให้ท่านรอง นายก อบต. ท่าน     
บุญคง  สิมารักษ์  ได้ด าเนินในเรื่องนี้  ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนและเป็นเรื่องที่ส าคัญ  ส่วน
ในการด าเนินการนั้น  เราต้องท าเป็นระบบ กระผมจะท าหนังสือเพ่ือให้หน่วยงาน        
โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ด าเนินการศึกษาวิจัยเพื่อด าเนินการแก้ไขต่อไป ครับ  

ที่ประชุม  -รับทราบ-  
นายยรรยง  แก้วไชย มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะน าเรื่องเสนออภิปรายต่อที่ประชุมสภาฯ ในวาระอ่ืนๆอีก 
ประธานสภาฯ อบต. หรือไม่ครับ 
ที่ประชุม                  - ไม่มีท่านใดเสนอ- 
 
นายยรรยง  แก้วไชย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗ 
ประธานสภาฯ อบต.       หมวด ๘ เรื่องการอภิปราย ข้อ ๖๕  ถ้าไม่มีผู้ใดจะอภิปรายต่อไป ให้ถือว่าเป็นการปิด 

อภิปราย หรือถ้ามี แต่ประธานสภาท้องถิ่นเห็นว่าได้อภิปรายกันพอสมควรแล้ว  
ประธานสภาท้องถิ่นจะเสนอให้ที่ประชุมวินิจฉัยว่าควรจะปิดอภิปรายหรือไม่ก็ได้ เว้นแต่ 
การอภิปรายตามความในข้อ ๗๒ เมื่อที่ประชุมไม่มีการน าเสนอเพ่ิมเติม กระผมขอปิดการ 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก สมัยสามัญ   สมัยที่ ๑  ครั้งที่  ๑  
ประจ าปี ๒๕๖๕  ขอบคุณครับ 

 
เลิกประชุมเวลา  ๑๑.๓๐ น. 

 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

       (นายอนุสรณ์  ดวงศรี)         
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 
 
 
 
    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายยรรยง  แก้วไชย) 
 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  
 
 

(นายสีโห  หมื่นสา)     (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)         (นายไพจิต   แทนดวง)  
กรรมการตรวจรายงานการประชุม      กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม 


